

# Hiến máu nhân đạo – một nghĩa cử cao đẹp

Người viết: Trần Thị Thúy

Vào 08 giờ Chủ nhật ngày 08/10/2017, lãnh đạo UBND, Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm đã tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2017. Mở đầu là Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện phường Ngọc Lâm. Đồng chí Trần Thị Ngọc Yến - Phó hiệu trưởng nhà trường vinh dự được đón nhận Giấy khen: Chi hội Chữ thập đỏ trường THCS Ái Mộ có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện phường Ngọc Lâm giai đoạn 2016 - 2017 của UBND phường Ngọc Lâm. Đồng chí Đào Thị Thanh Bình, nhân viên kế toán nhà trường vinh dự nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện phường Ngọc Lâm giai đoạn năm 2016 - 2017.



Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động hiến máu nhân đạo, hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2017 Phường Ngọc Lâm, Ban giám hiệu trường THCS Ái Mộ, BCH Công đoàn và BCH Chi hội Chữ thập đỏ trường đã phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị nhà trường.

Với tinh thần hưởng ứng và tham gia tích cực, cán bộ giáo viên – công nhân viên nhà trường đã có mặt từ rất sớm tại Nhà văn hóa phường Ngọc Lâm – 41 Nguyễn Sơn để khám sức khỏe và làm thủ tục được tham gia hiến máu. Có 4 đồng chí cán bộ giáo viên, công nhân viên đủ sức khỏe để tham gia và đạt 4 đơn vị máu đó là các đồng chí Đào Thị Thanh Bình, Ngô Thị Thúy Anh, Đặng Quyết Tiến, Nguyễn Văn Dũng.

Hoạt động hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động được nhà trường tham gia thường xuyên và được Hội chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm, Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên đánh giá cao trong nhiều năm qua. Đã có nhiều đồng chí giáo viên, công nhân viên trong nhà trường tham gia liên tục nhiều năm, nhiều lượt như đồng chí Ngô Thị Nga – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường tham gia được 10 đơn vị máu, đồng chí Đào Thị Thanh Bình tham gia được 14 đơn vị máu, đồng chí Ngô Thị Thúy Anh tham gia được 11 đơn vị máu, đồng chí Trần Duy Hoàng được 7 đơn vị máu... Mỗi giọt máu khỏe từ trái tim yêu thương của các đồng chí cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường cho đi là tiếp thêm sức sống cho trái tim khác cần sự sống “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường THCS Ái Mộ giàu truyền thống tương thân tương ái sẽ được duy trì và nhân rộng nhiều hơn nữa.









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC LÂM

TẶNG

## GIẤY KHEN

*Bà: Đào Thị Thanh Bình - CHI HỘI CTĐ - TRƯỜNG THCS ÁI MỘ  
Có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện  
phường Ngọc Lâm, giai đoạn 2016 - 2017*

Ngọc Lâm, ngày 06 tháng 10 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Thế Tuấn

VÀO SỔ KHEN THƯỞNG  
Số 363/QĐ - UBND